

Khóa 14 Kỹ Sư Công Chánh và Địa Chánh đón mừng Thầy Nguyễn Thanh Toàn tại Sài Gòn



*Hàng đứng sau: Khóa 14 là các anh Long, Huệ, Khai, Định, Bình, Sĩ, Nho, Phúc, Phụng, Huệ và Em.
Hàng đứng trước: Các anh Quang Khóa 12, Định và Thuận khóa 14, MT Toàn khóa 1, Đặng Huân
khóa 6, Khoa khóa 13, giáo sư NT Toàn, Đức và Vinh khóa 14, Thân khóa 6, các anh khóa 14 là Búa,
Quảng, Sửu, Dương và Vinh, anh Đức khóa 13.*

Ngày 5 tháng 5 năm 2018 một buổi hội ngộ thân mật và vui vẻ do anh Phan văn Nho và các bạn cùng khóa 14 tổ chức từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại nhà hàng Hoa Hồng, khu Kỳ Hòa, Sài Gòn với mong ước được gặp lại và tri ân Thầy Nguyễn Thanh Toàn sau 43 năm tốt nghiệp ra trường. Buổi tiệc hội ngộ trong không khí thân thương mang nhiều cảm xúc cho anh em các trường Công Chánh, Công Nghệ, Hóa Học, Điện và Hàng Hải

khi nhớ lại một kỷ niệm không quên trong đời năm xưa, vừa hồi hộp lẫn vui mừng có được thật sự trên tay văn bằng tốt nghiệp với chữ ký của giáo sư Nguyễn Thanh Toàn, cựu Khoa Trưởng Trường Đại Học Kỹ Thuật, Viện Đại Học Bách Khoa Thủ Đức. Chỉ với những nét bút ký của Thầy trên văn bằng làm sức mạnh tinh thần, đã cho các anh em cơ hội hăng hái xông pha khắp nơi để mưu sinh lập nghiệp và lập

nên những thành tích vẻ vang cho ngành công chánh Việt Nam.



Tham dự tiệc họp mặt có rất đông các ái hữu công chánh từ khắp nơi về, từ hải ngoại cho đến các tỉnh thành trong nước Việt Nam. Từ Hoa Kỳ về dự có giáo sư Nguyễn Thanh Toàn, các anh Ái Văn, Nguyễn Bá Bang khóa 4, anh Hồ Thuận khóa 14 và từ Đức về có anh Nguyễn Thái Bình khóa 14. Hiện diện trong tiệc vui có anh chị ái hữu Nguyễn Hứa Kiều, tốt nghiệp kỹ sư công chánh năm 1958 và các ái hữu Mai Thanh Toàn khóa 1, Nguyễn Thanh Liêm khóa 5, gia trưởng AH/TH CC Sài Gòn, Lê Ngọc Thanh Châu khóa 2. Và các anh Hà Văn Khánh, Võ Văn Sáu khóa 4, Đỗ Như Đào, Nguyễn Vĩnh Long khóa 10, Đặng Huân, Đoàn Văn Thân khóa 6, Vĩnh Quý khóa 7, Trần Minh Quang khóa 12, Vĩnh Thuận Công Nghiệp Tạo Tác Huế, Nguyễn Văn Đức và Phạm Đăng Khoa khóa 13, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Hữu Hiệp, Nguyễn Hoàng Chí Đức và Nguyễn Ngọc Diêu khóa 15. Có 5 ái hữu trong Ban Liên Lạc Cựu Sinh Viên Bách Khoa Xây Dựng Trường ĐHBK TP HCM. Khóa 14 có các anh Đình Công Búa đến từ Cần Thơ, Trần Kim Định từ Đà Nẵng và Nguyễn Ngọc Phụng từ Nha Trang. Tại Sài Gòn có rất nhiều các anh

khóa 14 như Ngô Đình, Mai Văn Đức, Huỳnh Ngọc Sĩ, Trần Sĩ Phúc, Lê Huệ, Nguyễn Huỳnh Huệ, Nguyễn Hữu Khai, Trần Quang Long, Phan Văn Nho, Trần Quang Vinh, Đỗ Thanh Sửu, Trần Cao Ngọc Em và Lê Bá Vinh.



Ái hữu Ngô Đình trao quà kỷ niệm đến GS Toàn



GS Toàn trao tặng một số tiền cho quỹ học bổng đến đại diện là AH Nhơn.

Nhân dịp vui mừng hội ngộ giáo sư Nguyễn Thanh Toàn, một đại diện ái hữu và thân hữu công chánh hải ngoại là anh Ái Văn, thay mặt cho gia đình AH/TH CC tại Hoa Kỳ trao bằng thưởng thọ 85 tuổi cho ái hữu Nguyễn Hứa Kiều để bày tỏ tình cảm của các ái hữu hải ngoại luôn nhớ đến các đồng nghiệp đồng môn trong nước. Trong dịp gặp gỡ thân tình này, giáo

su Toàn phát biểu cảm tưởng và xúc động được gặp lại các sinh viên năm xưa của mình. Đồng thời các ái hữu sinh viên năm xưa và các thân hữu cũng lên phát biểu tình cảm tốt đẹp và không quên một kỷ niệm đẹp tuyệt vời trong đời đối với thầy Toàn. Trong tình cảm quý mến và tri ân vị Thầy của mình, đại diện khóa 14 là anh Ngô Đình trao quà lưu niệm cho thầy Toàn. Sau đó, giáo sư Toàn đã trao tặng một số tiền là 35 triệu đồng tiền Việt Nam

góp vào Quỹ Học Bổng BKCONS đến tay ái hữu Lê Thành Nhơn, đại diện quản lý Quỹ Học Bổng BKCONS của Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng.

Tiệc vui kết thúc lúc 2 giờ chiều trong sự luyến tiếc của thầy trò và toàn thể các ái hữu sau 43 năm mới có duyên lành công chánh gặp gỡ.

AH Phan Văn Nho



Ái hữu Liêm-Ái hữu Kiểu nhận bằng thưởng thọ - AH Văn- chị Kiểu